

CẤU TẠO NHƠN SINH

SAGIANG

I.- HIỆN HỮU NHƠN SINH

Con người sanh sau cấu tạo muợn, nhưng lại là phần tử ưu tú nhất của vũ trụ, làm chúa tể vạn vật, đời non lấp biển, xây cất cao ốc chọc trời, ngất những kinh chống gió sương mưa bão, chọc đất đào sâu cả mấy chục tầng tạo tác những phát minh bí mật, chọc nước xây dựng những nhà kiếng dưới đáy biển để quan sát thủy tộc nhơn nhơ, làm thú vui cho hiếu khách, tham quan mẫn nhãn những ác ngư, tôm cá, mà không sợ bị uy hiếp. Quyền lực còn chấn động rung rinh mặt đất bằng hoả tiễn, bom đạn, bằng hoá chất, sinh học tàn sát nhơn loại không gớm tay, như Trung quốc hâm he sẽ tiêu diệt toàn thể mước Mỹ, đệ nhất siêu cường, để di dân đến sống thay thế 370 triệu dân Mỹ, hầu làm bá chủ Thế giới, bằng vũ khí sinh học giết chết hết mọi người trên đất Mỹ. Vũ khí sinh học này sử dụng độc đáo không đối thủ vì toàn là vi trùng và vi khuẩn tàn độc, rải từ phi cơ xuống bầu không khí toả khắp mọi vùng, mọi địa điểm mục tiêu, để chúng âm thầm hoạt động giết người trong thời gian ngắn từ 3 ngày đến 7 ngày là không còn ai sống sót. Đây là loại vũ khí sinh học của Trung quốc tung ra trong bầu trời Mỹ quốc, loại vi trùng, vi khuẩn này tấn công nhẹ nhàng và bí mật, khiến bệnh nhân nhiễm trùng huyết và chúng ăn dần mòn mô mềm, cơ quan bộ phận, đầu tiên gây hoại tử toàn bộ da tay và da chân. Loại vi khuẩn ăn thịt người này sống dễ dàng trong không khí, trong nước có tên Aeromonas. Trung quốc quyết dọn sạch nước Mỹ hay phải di tản và phong toả những vùng bị vũ khí hoá sinh học quét sạch những nạn nhân, để nhường chỗ cho dân Tàu đến sống để vương trên tài sản nạn nhân bị thảm sát bởi vi khuẩn Aeromonas. Hiện nay tin tức tình báo cho biết Trung quốc đang tạo dựng những môi trường nuôi tạo loại Aeromonas cho đầy đủ trong thời gian ngắn ngủi 1 năm nữa thôi, nếu không kịp thời ngăn chặn, nước Mỹ là nạn nhân đầu tiên, kế đó là Nhật Bản và cuối cùng toàn vùng Đông Nam Á. Họ quá bí mật nuôi dưỡng tạo tác trong đường hầm địa đạo, không cho xuất nhập ai hết. Khiến cho việc tẩy trừ nan giải. Chính chúng cũng lo ngại là siêu vi khuẩn này có thể phá hại chủ nhân ông khi chúng thoát ra khỏi nơi giam giữ chúng. Nên chính họ cũng có kế hoạch phòng thủ không phận các thành phố lớn do một đoàn Đặc nhiệm vừa lo canh giữ an toàn các tụ điểm môi trường tạo tác vừa lo phòng thủ không phận hết sức chu đáo. Để coi họ có làm nên trò trống gì không? Nếu thất bại bắt buộc họ phải mở Đại chiến thứ Ba và khi thất trận bại kiệt, họ sẽ diên khùng mở ra sinh tử chiến quyết liệt để cùng chết hết, kẻ thắng và người bại đều cùng chết hết trong chiến trận cuối cùng Nguyên tử chiến tranh tàn khốc, giết chết hết nhơn loại,” Đến năm Dê Ba Tàu chết đói, (Có ba cái đói: Bao tử đói do thiếu thực phẩm, Ốc đói do ngu đần điên khùng, Phổi đói do thiếu dưỡng khí thở, vậy chế đói ở đây là Phổi đói) động lòng Thượng Đỉnh phải ban Hồng quang điện tử tuyền nhiếp độ Trung Thần, Hiếu Tử, Chân Tu và Thiện tri thức sống lại không tới 1/10 nhơn loại địa cầu để tham dự Hội Long Hoa, với cuộc sống địa đàng trần gian của Thượng ngươn Thánh Đức thời đại. Ngoài ra Vũ khí sinh học (Biological Warfare) kinh hoàng nhơn loại mà nhiều nước đang nuôi dưỡng, mong khống chế địch thủ: Virus Variola gây bệnh Đậu mùa, vi khuẩn Bacillus Anthracis gây bệnh Than, virus Ebola gây sốt xuất huyết, vi khuẩn Yersinia Petis gây Dịch hạch, vi khuẩn Francisella Tularensis gây sốt Tularemia khủng khiếp, vi khuẩn dịch thổ tả rất dễ sợ chết hàng loạt phải chịu phong toả vùng dịch, chặn đứng truyền nhiễm. Còn nhiều vi khuẩn Clostridium Botulium bại liệt hô hấp và chết trong vòng 24 đến 72 giờ. Virus Nipath gây cúm và viêm não chết, vi khuẩn Pyricularia Oryzae huỷ diệt ngũ cốc, lúa mì và bắp khiến hết lương thực sống. Con người hiện hữu trần gian quá nhiều tham vọng muốn hạ tất cả đối thủ để độc tôn mà người Tàu đã mang dòng máu “Thiên hạ độc tôn” từ cả mấy ngàn năm từ phía Bắc sông Hoàng hà tràn xuống khống chế đồng hoá 17 Tiểu quốc Bách Việt chỉ còn Lạc Việt, ngày nay còn tính chiếm nốt và tiến xuống Đông Nam Á. Tuy nhiên bạo ác phải bạo tàn, Trung quốc sẽ đền tội diệt vong và mất luôn cả lãnh thổ trở thành biển Hoa Nam để đất cát làm nguồn phù sa bồi đắp cho bờ biển Việt Nam rộng lớn chiếm một phần lớn Biển Đông tạo ra thêm vùng châu thổ to lớn hàng triệu Km vuông. Con người hiện hữu trần gian mang tâm địa ác độc theo luật nhân quả thăng hoa từ loài thú cầm, nên mất lòng nhân đạo của “Nhơn chi sơ tánh bản thiện”. Con người khi mới cấu tạo hiền lành, sống ăn rau quả lo chống đỡ dã thú đề sinh tồn xuất hiện đầu tiên cách nay 1 triệu rưỡi năm, sống hồn nhiên từng nhóm nhỏ thành gia tộc, bảo vệ lẫn nhau và đoàn kết chặt chẽ chống trả địch thủ, sống chui rút trong hang động, trong bọng cây, trên cành cây như khỉ vượn. Tay chân dài thân mình ngắn, đầu có tóc dài, chút ít lông nách và lông bộ phận sinh dục. Mình mẩy lông lưa thưa. Tình cảm chỉ có tình mẫu tử, còn tình dục chỉ chiếu lệ thoả mãn, chưa có tình yêu Nam Nữ, nên thông thường theo chế độ mẫu hệ, trẻ con lớn lên quây quần theo Mẹ, còn Cha không ai nhìn nhận, mặc dầu sống tập thể, Nam phải bảo vệ Nữ chống mọi chướng ngại trong cuộc sống, có khi được tôn lên hàng Trưởng tộc do

năng lực và đạo đức. Thời gian đầu chỉ sử dụng đá cục lớn nhỏ làm vũ khí chống thú dữ, nên mang tên thời đại Đồ đá, trải qua mấy trăm ngàn năm, mới tiến lên thời đại Đá mài, người ta biết mài đá cho bén cạnh làm vũ khí lợi hại hơn, chém, giết thú và cá xẻ thịt ăn còn phơi khô dành cho mùa Đông. Gặp cuộc cháy rừng, các thú vật bị cháy trụi, ăn ngon hơn thịt sống, nên bắt đầu giữ lửa nướng thịt ăn chín, còn dùng lửa sưởi ấm, cũng như trấn áp thú dữ. Bấy giờ đời sống tương đối vững vàng hơn và bắt đầu chuyển sang thời đại kim loại do gặp những miếng kim loại làm vũ khí tốt hơn đá mài, các tộc trưởng bắt đầu tranh giành nhau quyền lợi truy tìm thực phẩm, mới nảy sinh ra bộ lạc là do một gia tộc hùng mạnh trấn áp các gia tộc yếu kém, bắt phải tòng phục và Nam giới mới được suy tôn lên Bộ lạc trưởng, hay tù trưởng, và chuyển sang chế độ phụ hệ ở nhiều vùng với nền lực trị, nên các Bộ lạc thường tranh chiến với nhau với vũ khí đơn sơ và cung tên. Thời đại này khi ăn trái cây bỏ hạt, mọc lên cây con, nảy sinh ra ý niệm trồng cây, và khi săn bắt thú vật con về còn quá nhỏ nên nuôi dưỡng cho lớn được thực phẩm ăn dành cho mùa Đông, nảy sinh ra chăn nuôi gia súc và gà vịt nghé, ngỗng, le le, nhứt là nuôi con rái để chúng bắt cá lên ăn. Hiện nay chỉ còn một vài vùng hẻo lánh còn giữ chế độ mẫu hệ và đa phu, còn chế độ đa thê đã bắt đầu từ chế độ phụ hệ, đa số do nữ nô lệ, cho nên các lãnh chúa hay vua và hoàng đế có tam cung lục viện, nhứt là Tần thủy Hoàng có A phòng cung chứa cả mấy ngàn cung tần xinh đẹp, đến đời nhiều ông vua tối lại không biết ngủ với bà cung phi nào, chỉ cỡi xe để kéo đi ghé vào cung nào là vui hưởng ở đó, nên cung nữ phải lấy lá dâu dụ khi dê ăn mái mê kéo vua vô cung mình để hưởng thụ. Ngày nay Nam Nữ bình quyền phải có kết hôn và không còn đa thê hay đa phu nữa, cho nên mới nảy sinh ra nạn bỏ bịch luyến ái, thường gây nạn "Gương loan bề nửa Giải đồng xẻ đôi" ly hôn, ly dị tùm lum tội nghiệp cho đám trẻ mất cha hay mất mẹ đau thương, mất tình mẫu tử, hay tình phụ tử thiêng liêng. Khiến con người mất tình yêu gia tộc, tiến tới mất lòng ái quốc, sẵn sàng bán đứng quốc gia thể mới là vong bản thật sự, như hiện nay nhóm Việt cộng đang manh tâm thần phục Trung quốc, kẻ thù truyền kiếp từ nhiều ngàn năm. Chính vì lo ngại nguy hiểm cho nhóm vô lương tâm, gần giống nhóm thai sản vô tính mà nhiều quốc gia trong Liên hiệp quốc phải cương quyết bài trừ chiến tranh sinh học, vũ khí hoá học và vũ khí giết người hàng loạt.

II.- CẤU TRÚC CƠ THỂ CON NGƯỜI

Cấu trúc cơ thể sinh vật, động vật và con người do tế bào gốc, người ta tìm ra được trị giá DNA, biết được huyết thống và tuổi tác dấu cho đã chết cả hàng trăm ngàn năm hoá thạch và đặc biệt biết được nhiễm thể riêng biệt của từng loại. Nhiễm thể là phần cốt yếu của tế bào gốc cấu trúc ra từ phôi thai và từ hạt bào tử. Mỗi loại tế bào gốc có một số nhiễm thể để kết hợp nhau tạo ra hạt bào tử và phôi thai. Nhiễm thể có từng cặp: Đực tạm mệnh danh X và Cái tạm mệnh danh Y vì số này không nhứt định, nó tùy thuộc từng loại sinh vật, thảo mộc, động vật và con người. Ở thảo mộc có bầu nhụy cái và túi nhụy đực mang số cặp N (con số tùy loại) nhiễm thể ở mỗi noãn bào và mỗi viên phấn nhụy đực. Loài thảo mộc có số cặp N nhiễm thể từ 1 đến 5 tùy mỗi loại cây. Đặc biệt là cặp gốc chỉ có lẽ 1 nhiễm thể X hay Y để khi nhụy đực phối hợp với noãn bào, nếu X+X là ra bào tử Đực kết quả trái to, nếu Y+Y ra bào tử kết quả trái nhỏ khi hạt bào tử nảy mầm lên cây kết quả, còn X+Y là những hạt bào tử lép, không ra hạt bào tử nguyên vẹn. Cho nên chúng ta ăn trái cây thấy có hạt lép, hạt to, hạt nhỏ không đồng đều nhau. Đối với thấp sinh động vật không có sanh đẻ nên không cần số N nhiễm thể. Hoá sinh động vật có số N nhiễm thể từ 6 đến 9. Tới Noãn sinh động vật có từ 10 đến 15. Thai sinh động vật có từ 16 đến 22. Tới nhơn sinh có tới 23 cặp N nhiễm thể, tuyệt đỉnh. Chúng ta được biết cặp nhiễm thể gốc là 1 X hay 1 Y khi phối hợp X+X ra Nam, Y+Y ra nữ còn X+Y ra bán Nam bán Nữ, tức là Bộ nấp hay lại đực lại cái. Cấu trúc của khỉ vượn, dã nhân, người Tuyết, đười ươi, và nhân ngư là 22 cặp N nhiễm thể. Cơ thể con người tuy có hình dáng giống đười ươi, người Tuyết, nhưng DNA khác hẳn, cho nên không thể phối hợp phôi thai được, mặc dầu sữa của chúng có thể nuôi hài nhi, như Tarzan, Bé rừng Quảng Ngãi không nói tiếng người được. Còn thuyết thủy tổ loài người là khỉ vượn hoàn toàn không xác thực. Người ta nhầm lẫn người Neanderthal với con đười ươi ở Việt Nam, Khi Mỹ hành quân bắn chết con đười ươi, tưởng lầm người rừng Neanderthal nên tẩm thuốc gởi về Mỹ giải nghiệm, mới biết sai lầm. Theo cấu trúc đầu tiên, vi linh tử nhơn sinh giáng phạm phối hợp, theo nguyên tắc thiên nhiên, âm dương nhị nguyên, với ngũ năng và ngũ hành, lấy tinh chất tập trung kết hợp tạo ra con người ở năm vùng khác nhau với 5 màu da: Đỏ ở Tây ngưu Hạ châu, Vàng ở Đông thắng Thần châu, Xanh ở Đại dương châu, Trắng ở Bắc cực lưu châu và Đen ở Nam Thiện Bộ châu. Nhưng ngày nay lai giống ra quá nhiều sắc dân nữa: Nâu, Polynesien, Indonegien, Myra... Con người tiên khởi thừa thốt phỏng chừng 500.000 người, trải qua quá nhiều thời kỳ tăng trưởng đến nay đã gần 7 tỷ. Các vi linh tử cấu tạo nhơn sinh và làm chủ thể dười hình thức Tâm linh ngự trị tại Nê hoàn cung với tam hồn: Ý thức, Vô thức và Tiềm thức điều ngự qua Thất phách thể hiện qua 7 tụ điểm luân xa điều động 7 bộ ngũ hành trong toàn thân thể. Tam hồn là vi linh tử

tức là nguyên tử nơtron sinh bất diệt, còn Thất phách do tứ đại tạo thành qua đầu thai luân hồi của Tam hồn. Nên khi chết thất phách xuất hiện bao quanh xác chết cho đến khi phân hoá trả về cho cát bụi là nó tự mất, còn Tam hồn “Thăng vi thiên” về cõi Sắc giới an dưỡng chờ đợi kiếp lai sinh. Người am tường nhân quả luân hồi tự xét mình đang được ân sủng, vinh sang phú quý do tiền kiếp đã tạo thiện quả quá dồi dào, còn bị đọa đầy nghèo khổ do kiếp trước tạo ác nghiệp phải trả quả báo. Thí dụ việc trúng giấy số độc đắc là do tiền kiếp bố thí quả dồi dào. “Cần đây kiếp đọa” thường được than thở rất chính xác. Vì linh tử Nơtron sinh giáng phạm rất đông đảo nhưng trở về nguồn, Thượng giới, quá ít không tới 1/10 tỷ từ cả triệu năm qua. Hơn nữa lúc đầu dân cư thưa thớt, thế mà nay gần tới nhân mãn, phải giết nhau để giành đất sống, cũng định luật Thăng hoa thường thiện quá nhiều cho thú cầm thăng hoa lên nơtron sinh kiếp, và giáng cấp hành phạt quá ít xuống hàng thú cầm. Như con heo ở An Giang bị phạt giáng cấp thành ra, hay con ngựa ở Hậu Nghĩa do tội thất đức với cha chồng bị giáng cấp thú vật. Định luật Luân hồi được chuyển hoá tới 14 đời Đạ Lai Lạt Ma Tây Tạng đang lưu vong, giống như Tiền kiếp của Tổng thống Mỹ là ông vua Triều đình nhà Nguyễn đang đặt trọng tâm giải phóng Việt Nam sẽ thoát nạn Bắc xâm, tạo ra thế chiến. Có nhiều nghi vấn tại sao có những phần tử quá tàn ác như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Ben Lat Din, Kim chánh Un... giết người như cơm bữa theo nhân quả là những kẻ tiền kiếp là ác thú còn mang nặng trong tiềm thức thú tánh hung bạo. Còn như linh điển đưa xuống cho những thân đồng, những chấp điền gia, những ngoại cảm gia, những thần y gia, những bác học, những tướng lãnh tận trung, tận hiếu, những chánh khách đại tài tế thế an bang... có thể do tiền kiếp đa lãnh hội được ân điển để kiếp này cứu nhân độ thế.

III.- NHƠN SINH HẠNH NGỘ DUYÊN

Người ta thường ví duyên tiền định, bất chấp nòi giống, bất chấp quốc gia thù nghịch, bất chấp tuổi tác có phần đúng, nên có lai giống như hiện nay dân tỵ nạn Việt Nam đã có thể hệ thứ nhì và thứ ba lai giống khắp năm châu, rồi đây ngày hội tụ huy hoàng với đủ sắc dân như ở Mỹ vậy. Độc đáo còn lai giống sang hành tinh khác trong vũ trụ trong “Cuộc tình kỳ diệu” giữa anh chàng Ba Tây với Nữ hành tinh gia, mang thai về sanh đẻ lấy giống địa cầu. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối ngộ bất tương phùng”. Cho nên cuộc tình vô biên giới có hiệu lực hoà giải những cựu thù bất cộng đái thiên đã từng điểm xuyên trong lịch sử. Đó là tình yêu Nam Nữ, nhưng có mối tình cao cả: Tình yêu đồng bào chủng tộc, tình yêu non sông Tổ quốc, tình yêu nơtron loại mà chính đức Thầy Huỳnh giáo chủ đã cho biết:

“Ta có tình yêu rất mặn nồng,
“Yêu người yêu tất cả non sông!
“Nếu ai có được tình yêu ấy,
“Hội ngộ cùng ta chốn Đạ Đờng”

Phật Tổ Như lai có tình yêu cao quý, tổn bao công sức truy tầm con đường giác ngộ, hướng dẫn chúng sanh thoát vòng trầm luân khổ hải “Sanh, Lão, Bệnh, Tử” cứ mãi luân hồi từ lúc mới hình thành cả triệu năm qua, cứ hụp lặn mãi không lối thoát hàng trăm ngàn kiếp, với đồng xương vô định cứ mãi chông chất qua bao biển cổ nghệt ngã, hết thiên tai tới đao binh, tới chuyển kiếp Hạ nguồn qua Thượng nguồn chỉ còn 1/10 dân số địa cầu, qua màn Chiến tranh nguyên tử, địa cầu chuyển trục và đạ hồng thủy, coi mạng sống con người không hơn con vật. Thượng định hết sức thương tiếc nơtron sinh đã linh điển nhiều lần khuyến làm lành lánh dữ, niệm Phật tu hành, tạo thiện quả hầu chiếm lãnh siêu tuần điện số sẽ thích nghi với siêu tuần điện số của Hồng quang điện tử tuyến của Thượng định nhiếp độ trong khoảnh khắc sống lại với 4 thành phần Trung Thần, Hiếu Tử, Chân Tu và Thiện tri thức, sang qua đời Thượng Nguồn Thánh Đức với nền Đạ Trị Thiên Ánh Đạ vàng kéo dài thêm trên 1.000 năm mới tới lúc tận thế vào thế kỷ 33.

“Việt Nam Đạ trị Minh Hoàng,
“Một ngàn năm lễ đàng hoàng hơn xưa!”

Con người phải di tản sang sanh hành tinh bạn tạm dung do Đức Minh Hoàng, Long Hoa Giáo Chủ chuyển vận, sau khi Sao chổi va chạm Mặt Trăng bề nát ra tuôn hết đất cát, đá bụi xuống lấp bề mặt địa cầu bức tử oan uồn.

Tu tâm, tích thiện thường xuyên mới mong tạo được thiên duyên hầu thoát khỏi cảnh trần tục khổ lụy luân điên. Công việc rất dễ làm nhưng con người cứ tham, sân, si, hận cạnh cạnh bên lòng, không chịu buông thả ra hết đi, mang chúng đeo nặng tâm tư biết đến bao giờ mới thoát nạn.

Sacramento, ngày 17 tháng 12 năm 2013

SAGIANG